

Số: /BC-UBND

Phong Thổ, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 1069/KH-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2024. UBND huyện Phong Thổ báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ đã tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác trẻ em của các cấp, cụ thể hóa bằng các văn bản như: Kế hoạch số 87/KH-UBND, ngày 08/3/2024 về thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Phong Thổ giai đoạn 2024 - 2030; Công văn số 515/UBND-LĐTĐ ngày 01/4/2024 về hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2024; Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 18/3/2024 về thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em huyện Phong Thổ năm 2024; Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 02/4/2024 về triển khai Tháng hành động vì trẻ em huyện Phong Thổ năm 2024; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 16/4/2024 về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2024; Công văn số 195/UBND-LĐTĐ ngày 23/4/2024 về triển khai Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND, ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 214/UBND-LĐTĐ ngày 08/5/2024 về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em; Kế hoạch số 433-KH/HU ngày 26/6/2024 về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2. Kết quả thực hiện Tháng hành động

2.1. Công tác tuyên truyền

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Luật trẻ em, chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, công tác phòng, chống bạo lực, bóc lột lao động trẻ em và các biện pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em, cách phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa hè cho trẻ em qua hệ thống loa phát thanh các bản, tổ dân phố; các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng chuyên mục truyền thông về Tháng hành động vì trẻ em, phát 03 tin, 02 bài về

các hoạt động tiêu biểu trong Tháng hành động, hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống lao động trẻ em trên hệ thống Phát thanh - Truyền hình huyện. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống tảo hôn; phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học; bảo vệ trẻ em; thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111). Qua đó nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của Tháng hành động vì trẻ em và các nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em từng bước được nâng lên.

2.2. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em

Phối hợp với Trung tâm II – Hà Nội tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật huyện Phong Thổ, tổng số trẻ được khám sàng lọc 24 trẻ, trong đó có 07 trẻ được chỉ định phẫu thuật, số trẻ đã phẫu thuật 05 trẻ.

Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu lựa chọn, đưa 01 trẻ em của huyện tham gia đoàn thiếu niên của Tỉnh Lai Châu về thăm Lăng và quê Chủ tịch Hồ Chí Minh, 07 trẻ tham gia Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2024.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trường học phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Thiếu nhi 01/6 tại 07 điểm, với 1.588 trẻ tham gia, tặng quà cho 249 trẻ có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 – 2024, tổng kinh phí thực hiện 89.817.000 đồng. Đây là nguồn động viên về vật chất và tinh thần đối với trẻ em, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, sự chung tay của cộng đồng, giúp trẻ em được bảo vệ và chăm sóc toàn diện.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện tổ chức giải Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng cho trẻ em trên địa bàn huyện, có 128 trẻ tham gia cấp huyện, 28 trẻ tham gia cấp tỉnh, Đoàn đã giành được nhiều giải, trong đó giải nhì toàn đoàn.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các chính sách đối với trẻ em được triển khai đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng xã hội về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được thực hiện thường xuyên.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện được tổ chức đảm bảo, đạt được mục đích đề ra là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa các ngành liên quan trong việc tổ chức, triển khai

thực hiện các nhiệm vụ về phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em thực hiện có hiệu quả, các chính sách, chương trình đã góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

2. Tồn tại, hạn chế

Hoạt động vui chơi giải trí dành cho trẻ em trên địa bàn huyện chưa thực sự đáp ứng nhu cầu, đa số chưa có khu vui chơi dành riêng cho trẻ em.

Kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em của một số cha mẹ trẻ còn hạn chế.

3. Nguyên nhân

Điều kiện kinh tế xã hội của huyện còn khó khăn, ngoài kinh phí nhà nước bố trí thực hiện trợ cấp xã hội đối với trẻ em, chưa có kinh phí để tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em như tổ chức vui chơi, tặng quà... cho trẻ em chủ yếu huy động từ nguồn xã hội hóa và sự chung tay của tổ chức công đoàn các cấp.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động-TB&XH;
- TT Huyện uỷ;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thị Hồng Sim